

สำเนา

ความผิด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยไปแล้ว นั้น เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่า ยังมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของมาตรการ จึงให้กระทรวงการคลังรวบรวมปัญหาที่พบจากการดำเนินมาตรการ เรงรัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวให้แก่ประชาชน ทั้งในส่วนของขั้นตอน หลักเกณฑ์ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างต่อเนื่องด้วย

๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณากำหนดแนวทางและกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระยะต่อไปอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S - Curve) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ ให้เสนอแนวทางการพัฒนาดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๓. ให้ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ประสานงานกับทุกกระทรวง เพื่อจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นประจำทุกเดือน และใช้งบประมาณในการดำเนินการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกระทรวงเป็นลำดับแรก และให้กระทรวงการต่างประเทศ นำกิจกรรมดังกล่าวไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วย

๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินการด้านการปฏิรูปปฏิบัติการตำรวจ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปภารกิจที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน

/๕. ตามที่ได้ ...

๕. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.) ในการกำกับดูแลธุรกิจโรงแรม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กและเกสต์เฮาส์ (Guest House) รวมทั้งให้จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจการจัดสถานที่พักเพื่อให้บริการที่พักรั่วคราวทั่วประเทศ เช่น โรงแรมขนาดเล็ก อาคารที่อยู่อาศัย อะพาร์ตเมนต์ ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็วด้วย นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจำเป็น ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นได้โดยเร็วต่อไป

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกัลป์) ๔๔๒ (ปภัศรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (ks 31-12-59)